

ส่วนที่ 3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา

การวิเคราะห์สภาพการณ์ (SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

จุดแข็ง (Strength - S)
<ol style="list-style-type: none">1. โครงสร้างองค์กร มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ดี มีศักยภาพในการบริหารงานและการติดต่อประสานงาน2. การวางระบบงาน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการบริหารงานอย่างเป็นเอกภาพ สามารถให้การบริการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งประโยชน์สุขของประชาชน3. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตั้งใจทำงานเสียสละเพื่อประโยชน์ของทางราชการ4. งบประมาณ การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่า5. กฎหมายระเบียบ มีกฎหมายระเบียบอำนาจหน้าที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง
จุดอ่อน (Weak - W)
<ol style="list-style-type: none">1. โครงสร้างองค์กร โครงสร้างส่วนราชการไม่เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ทั้งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและตามภารกิจถ่ายโอน2. การวางระบบงาน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไม่มีการมอบอำนาจที่ชัดเจนให้รองนายก ทำให้งานบางอย่างล่าช้า3. บุคลากร บุคลากรขาดการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ประสานการทำงาน ไม่มีความสามัคคี ขาดความรับผิดชอบ4. งบประมาณ งบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการเมื่อเทียบกับอำนาจหน้าที่และภารกิจ ทั้งหน้าที่ตามกฎหมายและภารกิจถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอื่น

โอกาส (Opportunity - O)

1. นโยบายรัฐบาล รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. นโยบายจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์มีนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
3. มีกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
4. ส่วนราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน องค์กรชุมชนและประชาชนให้การสนับสนุน

อุปสรรค (Threat - T)

1. ปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่สูงกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
2. การเมือง ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารงาน
3. ประชาชน ขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
4. ความยากจน ประชาชนมีความยากจนเนื่องจากมีพฤติกรรมบริโภคนิยม

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงใหญ่ หมู่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 293,120 บาท	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้ถนน
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ หมู่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 224,000 บาท	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้ถนน
3	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกนาค หมู่ 4	ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 123,000 บาท	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้ถนน
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเป่าพัฒนา หมู่ 5	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 430,000 บาท	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้ถนน
5	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ทางเข้า อบต.	กว้าง 2 เมตร ยาว 80 เมตร	สามารถระบายน้ำท่วมขังในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ 7	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 224,000 บาท	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้ถนน
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดโค หมู่ 8	ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 224,000 บาท	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้ถนน
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวหมู หมู่ 9	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 100,000 บาท	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้ถนน
9	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ 3	กว้าง 3 ยาว 103 เมตร หนา 0.50 เมตร งบประมาณ 175,821 บาท	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้ถนน
10	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน	โคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน งบประมาณ 542,603 บาท	โคมไฟฟ้าภายในหมู่บ้านสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
11	ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ทางเข้า อบต.	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 151,000 บาท	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้ถนน

12	ก่อสร้างประตูเข้า-ออก อบต.แดงใหญ่	ขนาดตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 99,971 บาท	เพื่อความสะดวกในการเข้า-ออกของบุคลากรและประชาชน
13	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านอีเม้ง หมู่ 6	กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.50 เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการใช้ถนน

2.2 ด้านแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1	ขุดลอกหนองสระเต้ บ้านโคกสะอาด หมู่ 3	ขุดลอกหนองสระเต้ หมู่ 3 งบประมาณ 476,000 บาท	แหล่งน้ำหนองสระเต้สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปีสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้

2.3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ

ที่	โครงการ	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน งบประมาณ 15,000 บาท	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร
2	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ	กลุ่มอาชีพ ตำบลแดงใหญ่ จำนวน 9 กลุ่ม งบประมาณ 120,000 บาท	กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3	การแก้ไขปัญหาความยากจน	เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความยากจน ให้กับผู้ยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. 9 หมู่บ้าน	ผู้ยากจนตำบลแดงใหญ่ได้รับการช่วยเหลือ

2.4 ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1	โครงการสืบสานงานประเพณีกุสวณแดงและบุญบั้งไฟ	ประชาชนเข้าร่วมในการจัดงานจำนวน 300 คน งบประมาณ 80,000 บาท	ประชาชนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอ่าท่าเสียวตำบลแดงใหญ่	ประชาชนเข้าร่วมในการจัดงานจำนวน 500 คน งบประมาณ 50,000 บาท	ประชาชนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3	โครงการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	ประชาชนเข้าร่วมในการทำบุญจำนวน 300 คน งบประมาณ 40,000 บาท	ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญกับการบำเพ็ญกุศลโดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา

4	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	ประชาชนเข้าร่วมในการจัดงานจำนวน 600 คน งบประมาณ 50,000 บาท	ประชาชนร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และแสดงออกถึงความรักเคารพต่อผู้สูงอายุ
---	---	--	--

2.5 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่	โครงการ	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ประชาชนในตำบลแดงใหญ่เข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน งบประมาณ 40,000 บาท	เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อฝึกอบรมประชาชนนรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	ประชาชนชาวตำบลแดงใหญ่ปลอดภัยจากยาเสพติด
3	จัดซื้อน้ำยาตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ	เพื่อตรวจหาสารเสพติด งบประมาณ 50,000 บาท	เพื่อเป็นน้ำยาในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ

2.6 ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันโรคติดต่อ

ที่	โครงการ	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1	การควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก	เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน	พื้นที่ตำบลแดงใหญ่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก
2	การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	พื้นที่ตำบลแดงใหญ่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก
3	การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	พื้นที่ตำบลแดงใหญ่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

2.7 ด้านชุมชนเข้มแข็ง

ที่	โครงการ	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตำบลแดงใหญ่	ทบทวนความรู้ให้กับ อปพร. ตำบลแดงใหญ่ จำนวน 94 คน งบประมาณ 100,000 บาท	อปพร. ทุกคนมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
2	โครงการออกร้านค้าตลาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	ออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ทำท้องถิ่น จำนวน 1 ร้าน งบประมาณ 40,000 บาท	ประชาชนร่วมแรงร่วมใจในการออกร้านค้าตลาดเพื่อการกุศล
3	โครงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล	รักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนในช่วงเทศกาล

4	โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	ประชาชนเข้าร่วมในการจัดเวทีประชาคม 9 หมู่บ้าน งบประมาณ 15,000 บาท	ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
5	การออกให้บริการประชาชนเคลื่อนที่	ออกให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ ปีละ 1 ครั้ง	ประชาชนตำบลแดงใหญ่ได้รับการบริการที่สะดวกยิ่งขึ้น
6	การฝึกอบรมเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด	เยาวชนตำบลแดงใหญ่ 9 หมู่บ้าน ปีละ 1 ครั้ง งบประมาณ 40,000 บาท	เยาวชนและประชาชนชาวตำบลแดงใหญ่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด
7	การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ต.แดงใหญ่	เยาวชนและประชาชนชาวตำบลแดงใหญ่ 9 หมู่บ้าน	ชาวตำบลแดงใหญ่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด
8	การแข่งขันกีฬาบ้านใหม่ฯ คัพ	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ งบประมาณ 20,000	เยาวชนและประชาชนมีความเป็นเลิศทางการกีฬา
9	การจัดหาอุปกรณ์กีฬา	เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนและประชาชน จำนวน 9 หมู่บ้าน	ประชาชนและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
10	การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	เพื่อจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. งบประมาณ 20,000 บาท	เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบล

2.8 ด้านการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1	ส่งเสริมการศึกษابุคลากรของหน่วยงาน ระดับปริญญาโท	ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย	บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการศึกษามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
2	ส่งเสริมการศึกษาของผู้บริหาร ระดับปริญญาตรี	ส่งเสริมให้ผู้บริหารศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ราย	บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการศึกษามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
3	ส่งเสริมการศึกษาของบุคลากรระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย	ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ราย	บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการศึกษามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
4	โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน	จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ งบประมาณ 150,000 บาท	นักเรียนมีสื่อการเรียนที่ทันสมัยสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5	โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน	จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงบประมาณ 12,000 บาท	นักเรียนมีสื่อการเรียนที่ทันสมัยสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วม ในการจัดงาน จำนวน 700 คน งบประมาณ 40,000 บาท	เด็กและเยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออก และผู้ปกครองให้ความสำคัญกับเด็ก
7	โครงการบัณฑิตน้อย	เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็น ความสำคัญและความสำเร็จของ การศึกษา ปีละ 1 ครั้ง	ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและ ความสำเร็จของการศึกษา
8	จัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เครื่องเล่น จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 80,520 บาท	เด็กมีเครื่องเล่นที่ได้มาตรฐานสามารถ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
9	อาหารเสริม(นม) สพฐ.และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	อาหารเสริม(นม) โรงเรียน 3 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง งบประมาณ 775,640 บาท	นักเรียนและเด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม)ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ
10	อาหารกลางวัน สพฐ.และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	อาหารกลางวัน โรงเรียน 3 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง งบประมาณ 1,009,600 บาท	นักเรียนและเด็กเล็กได้รับอาหาร กลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

2.9 ด้านการสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุตำบลแดงใหญ่ จำนวน 406 คน	ผู้สูงอายุตำบลแดงใหญ่มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการตำบลแดงใหญ่ จำนวน 59 คน	ผู้พิการตำบลแดงใหญ่ได้รับการ ช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และ ผู้ติดเชื้อ	ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อตำบลแดง ใหญ่ จำนวน 6 ราย	ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อได้รับการ ช่วยเหลือ
4	การจัดการเครื่องกันหนาวให้กับผู้ขาด แคลน	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ตำบล แดงใหญ่ 9 หมู่บ้าน งบประมาณ 90,000 บาท	ผู้ประสบภัยหนาวชาวตำบลแดงใหญ่ ได้รับการช่วยเหลือ

2.10 ด้านการพัฒนาองค์กร

ที่	โครงการ	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1	การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของบุคลากร	บุคลากรขององค์การบริหารส่วน ตำบลแดงใหญ่ได้รับการพัฒนา	บุคลากร จำนวน 45 คน

2	ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ	อาคารที่ทำการอบต.แดงใหญ่ จำนวน 1 หลัง และบริเวณโดยรอบ	อาคารสถานที่ อบต.แดงใหญ่ได้รับการปรับปรุงให้น่าอยู่
3	การจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ	จัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ งบประมาณ 390,000 บาท	จัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ
4	อินเทอร์เน็ตตำบล	เพื่อติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในสำนักงาน	อบต.แดงใหญ่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5	การรณรงค์ให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี	เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ปีละ 1 ครั้ง 9 หมู่บ้าน	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและการจัดเก็บภาษี
6	การจัดทำระบบแผนที่ภาษี	เพื่อจัดทำระบบแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่	การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.11 ด้านสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อดำเนินการปลูกป่าในที่สาธารณะ งบประมาณ 80,000 บาท	ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญกับการปลูกป่า
2	จัดซื้อเครื่องมือการเกษตรและพันธุ์พืช	เพื่อเป็นเครื่องมือทำการเกษตร งบประมาณ 15,000 บาท	เพื่อใช้ในงานเกษตร

2.12 อุดหนุนหน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	หน่วยงานรับการอุดหนุน	งบประมาณ (บาท)
1	การจัดกิจกรรมขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์	20,000
2	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับ อำเภอ	ท้องถิ่นอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	30,000
3	การจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 12 สิงหาคม	อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	20,000
4	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิง ถ้วยพระราชทานฯ	อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	10,000

5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างส่วน ราชการ อำเภอบ้านใหม่ฯ	อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	15,000
6	โครงการจัดตั้งเวรยามประจำ หมู่บ้านเพื่อรักษาความปลอดภัย	อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	10,000
7	อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	10,000
8	โครงการคาราวานแก๊ง เพื่อแก้ปัญหาความยากจน	อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	13,500
9	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้าน ใหม่ไชยพจน์	อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	20,000
10	การฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	148,500
11	โครงการพลังแผ่นดินจัดสันยา เสพติด	อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	10,000
12	อบรมตำรวจบ้าน กฎหมาย การจราจร	สถานีตำรวจภูธร บ้านใหม่ไชยพจน์	50,000
13	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไขเลือดออก	สถานีอนามัยตำบลแดงใหญ่	41,000
14	อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนตำบลแดงใหญ่	ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตำบลแดงใหญ่	90,000
15	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพตำบลแดงใหญ่	กลุ่มอาชีพเกษตรกร 9 หมู่บ้าน	45,000